



67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 หน้า 4

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นิทานสีขาว : บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีงาม

พ ลการประกวดเล่านิทาน โครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม" จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์พริมาต์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดเล่านิทาน อายุระหว่าง 6-12 ปีจากทั่วประเทศ โดยการส่งคลิปเสียงการเล่านิทานจากหนังสือ "นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต" เล่ม 1-3 ผลงานเขียนของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้ามาประกวด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในรอบตัดสินมีผู้ผ่านการคัดเลือกรวมจำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 6-8 ปี จำนวน 10 คน และรุ่นอายุ 9-12 ปี จำนวน 10 คน

ในรอบตัดสิน ผู้เข้าประกวดจะต้องเล่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนังสือ "นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต" เล่ม 1-3 ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 5 นาที คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการดังกล่าวได้แก่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ไซ ลพบุรี คุณพรอนงค์ นิยมคำ และอาจารย์มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก นักเล่านิทาน นักเขียนหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ครูวิรัตน์ วิสาละ นักเล่านิทาน นักเขียนนิทานสำหรับเด็ก และคุณธนชัย สุภาพร ผู้ดำเนินนิทาน นักเล่านิทาน เจ้าของสำนักพิมพ์ที่ออนแรมดำเนินรายการโดย ดีจ "พินัยน์" คุณเรวัตต์ สัจจช่วย จาก FM 105 MHz. คลื่นสีขาวเพื่อเด็ก และครอบครัว

ผลการตัดสิน รุ่นอายุ 6-8 ปี รางวัลชนะเลิศ ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ ด.ญ.อรุณทิพย์ สุทธิศักดิ์โรจน์ โรงเรียนศรียาสมุทร ศรีราชา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลชมเชย ด.ช.ภาวัต บริวัฒน์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายประถมศึกษา) ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลการตัดสิน รุ่นอายุ 9-12 ปี รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐพัชร์ อติเปรมินทร์ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษร-นวมินทร์ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ ด.ช.ณครินทร์ ฮวดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลชมเชย ด.ญ.อริยาภิต นวชิต โรงเรียนสาธิต มศว



ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา



ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญชัย



ด.ช.ณัฐพัชร์ อติเปรมินทร์

ประธานมิต (ฝ่ายประถม) ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญชัย (น้องบอล) จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ผู้ชนะการประกวดรุ่นอายุ 6-8 ปี เปิดเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า ผู้ที่นิทานสีขาวของ ดร.อาจองมานานแล้ว ตอนนี้จะรู้สึกมีนิทานแถมอยู่ในเล่มด้วย นำมาเปิดฟังแล้วรู้สึกชอบ เริ่มอ่านนิทานเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในเล่ม จะอ่านหนังสือกับคุณแม่ช่วงก่อนเข้านอนทุกวัน พลัดกันเล่า แต่ชอบให้คุณแม่เล่าให้ฟังมากกว่า เพราะคุณแม่จะมีเทคนิคในการเล่า มีเสียงเล็กเสียงน้อย "ขอคิดว่ามีท่านของ ดร.อาจองแตกต่างจากนิทานอื่นๆ คือ อาจารย์จะให้ความรู้ ข้อคิด โดยเฉพาะเกี่ยวกับคน อย่างเรื่องพี่มเล็กตอนประกวด คือ "ชายผู้ตามหาชื่อ" ให้ออกดีว่าไม่ว่าเราจะมีชื่ออะไรไม่ใส่คำคุณเลย คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตนนั้นชื่ออะไร แต่อยู่ที่คุณงาม



ความดี การมาประกวดในครั้งนี้นอกเหนือจากรางวัลที่ได้ฉัน ยังได้รับประสบการณ์ ได้ความรู้ คำแนะนำจากคณะกรรมการ และที่สำคัญผมได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยครับ”

รุ่นอายุ 9-12 ปี ด.ช.ณัฐพัชร อติเปรมินทร์ จากโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ กล่าวว่า ไม่รู้จักนิทานสีขาวของ ดร.อาจงมาก่อน แต่พอคุณครูชักชวนให้เข้าประกวดเล่านิทานในโครงการนี้ และได้นำหนังสือมาให้อ่านก็รู้สึกชอบ จึงเริ่มเตรียมตัวในการอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องและการสื่อออกมาด้วยการเล่า ส่วนการฝึกซ้อมใช้เวลาไม่นานนัก โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา ไม่คาดคิดว่าตนเองจะได้รางวัลด้วย เพราะไม่เคยประกวดเล่านิทานมาก่อน ส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วทุกประเภท โดยเฉพาะประเภทการ์ตูนความรู้ ตอนนี้ต้องเตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงต้องแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือสอบ แต่ก็ไม่ทิ้งการอ่านหนังสือนอกเวลา เพราะเห็นว่าการอ่านเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และทำให้เราเป็นคนที่มีความรอบรู้

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการกล่าวแสดงความยินดีกับเด็กๆ โดย ดร.อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี ผู้เขียนหนังสือ “นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต” เล่ม 1-3 ที่กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ฟังเด็กๆ เล่านิทานที่ตนเองเคยเล่า ทุกคนเล่าได้ดี

กว่าที่สมัยอาจารย์เล่าที่โรงเรียนด้วยซ้ำ เพราะพวกเขาใส่ความรู้สึก ใส่อารมณ์ เข้าไป ได้ฟังเด็กๆ เล่านิทาน ความรู้สึกจึงไม่เหมือนกับผู้ใหญ่เล่า พวกเขามีอะไรก็ไม่รู้ที่สื่อออกมาจากใจของพวกเขา เด็กๆ เล่าได้น่ารักทุกคน

“ที่โรงเรียนสัตยาไส ผมจะเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังทุกวัน เพราะเป็นโรงเรียนประจำ แต่เมื่อเล่าเสร็จก็จะถามเด็กๆ ว่าเขาได้เรียนรู้อะไร อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่อ่านเพื่อเป็นเรื่องสนุกอย่างเดียว จึงอยากจะฝากตรงนี้กับผู้ปกครองด้วย เมื่อเราซื้อหนังสือให้เด็กอ่านแล้ว อยากให้พูดคุยกับเด็กหลังอ่านจบด้วย เพื่อให้เด็กคิดว่าเขาได้คุณธรรมอะไรบ้าง ได้บทเรียนอะไรบ้าง ได้ประโยชน์อะไรบ้าง เพราะการถามนั้น อย่างน้อยเขาก็จะได้คิด วิเคราะห์ ไม่ใช่อ่านแล้วจบไปเพียงแค่นั้น” ดร.อาจงกล่าวทิ้งท้าย

การประกวดเล่านิทานเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกทางจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องมีพื้นฐานสำคัญจากการอ่าน “นิทาน” เป็นสื่อกลางอันทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับทั้งสาระความรู้ จินตนาการ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และแง่คิดคุณธรรมที่สอดแทรกอยู่ในนิทาน ซึ่งหากเราปลูกความดีงามเอาไว้ในใจเด็กๆ ผ่านนิทานตั้งแต่วัยเยาว์ เราก็จะได้เห็นดอกและผลที่เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป.